

บาท/ดอลลาร์แข็งค่า, ความกังวลนโยบายทรมัปปียังกดดันดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าแตะระดับแข็งค่าสุดครั้งใหม่ในรอบกว่า 2 เดือน ที่ 35.18 ขณะที่ดอลลาร์ยังถูกกดดัน จากความกังวลต่อนโยบายการเมืองและเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์

*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 35.15 และแนวรับที่ 35.25

*ดอลลาร์ทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ในช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย จากความวิตกมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายกีดกันทางการค้าของนายทรัมป์ ซึ่งรวมถึงคำสั่งที่ให้สร้างกำแพงกันชายแดนสหรัฐ-เม็กซิโก

*ดอลลาร์อ่อนค่าลง แม้หุ้นสหรัฐพุ่งขึ้น และดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดเหนือระดับ 20,000 เป็นครั้งแรก

*ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตัดสินใจที่เอื้อต่อภาคธุรกิจหลายครั้ง นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ซึ่งรวมถึงการลงนามในคำสั่งบริหาร เพื่อลดภาระด้านกฎระเบียบกับผู้ผลิตในประเทศ และเปิดทางสำหรับการก่อสร้างท่อส่งน้ำมัน 2 เส้น

*แต่แผนของเขาที่จะปรับปรุงนโยบายการตรวจคนเข้าเมือง และความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐใหม่ ทำให้นักลงทุนบางส่วนสั่นคลอน เนื่องจากสหรัฐต้องการเงินทุนต่างประเทศ เพื่อนำไปลดยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจำนวนมาก

*วานนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์ได้สั่งให้ก่อสร้างกำแพงกันชายแดนสหรัฐ-เม็กซิโก และลงโทษเมืองที่ปกป้องผู้ที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ขณะเดียวกัน ก็กำลังพิจารณาการรื้อฟื้นโครงการกักกันลับ ของสำนักข่าวกรองกลาง(ซีไอเอ)

*ปอนด์อ่อนค่าในวันนี้ หลังพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ที่ 1.2638 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ โดยปอนด์ได้แรงหนุนจากความหวังว่า จะมีข้อตกลงการค้าระหว่างอังกฤษและสหรัฐ ซึ่ง นายกรัฐมนตรีเทเรซา เมย์ กล่าววานนี้ว่า "จะให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ และมูลค่าของอังกฤษก่อนเป็นอันดับแรก"

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.55 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 3.73 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 3.56 พันล้านบาท

*09.44 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.214/227 จาก 35.241 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.859/891 จาก 37.839 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.35/43 จาก 113.27 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0755/58 จาก 1.0744 เมื่อวาน

"ช่วงนี้ดอลลาร์ยังถูกกดดันต่อเนื่อง จากนโยบายของทรัมป์ที่ค่อนข้างจะสุดโต่ง ก็ทำให้นักลงทุนกังวล และลด position ดอลลาร์ลงมา" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้